

Số 53/BC-CAT

Bến Tre, ngày 04 tháng 7 năm 2013

## **BÁO CÁO**

### **Giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VIII**

Thực hiện Công văn số 3001/UBND-TH ngày 02 tháng 7 năm 2013 và Công văn số 3030/UBND-TH ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu giải trình, trả lời ý kiến thảo luận Tổ đại biểu và ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh báo cáo giải trình ý kiến của cử tri phản ánh 2 nội dung sau:

- “Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri cho biết tình hình an ninh trật tự ở địa phương, bạo lực trong thanh thiếu niên vẫn còn phức tạp, một số băng nhóm có hung khí làm người dân rất hoang mang và bất an. Đề nghị ngành Công an tăng cường kiểm tra và có giải pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả”.

- “Cử tri xã Tân Hưng, huyện Ba Tri đề nghị Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn phải bảo đảm vệ sinh, hạn chế lây lan các bệnh truyền nhiễm”.

Công an tỉnh báo cáo giải trình như sau:

1. Nội dung thứ nhất: 6 tháng đầu năm 2013, phạm pháp hình sự trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 267/243 vụ, chết 10/17 người, bị thương 49/40 người, tài sản thiệt hại khoảng 9.570/8.030 triệu đồng; so cùng kỳ năm 2012 tăng 24 vụ (9,88%), giảm 7 người chết (-41,17%), tăng 9 người bị thương (22,5%), tài sản thiệt hại tăng 1.540 triệu đồng (19,17%). Tội nạn xã hội và hành vi vi phạm hành chính khác xảy ra 550/370 vụ; so với cùng kỳ năm 2012 tăng 188 vụ (50,81%). Tai nạn xã hội xảy ra 264/286 vụ, chết 109/88 người, bị thương 232/275 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 2.330/2.940 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2012 giảm 22 vụ (-7,69%), tăng 21 người chết (23,86%), giảm 43 người bị thương (-15,63%), tài sản thiệt hại giảm 610 triệu đồng (20,74%).

Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 217 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 81,27%); khởi tố 207 vụ, 291 bị can, thu tài sản trị giá khoảng 1.475 triệu đồng. Trong đó, trên lĩnh vực trật tự xã hội, đã xác lập 7 chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy; khám phá thành công 4 chuyên án, khởi tố 11 bị can. Triệt phá 8 nhóm, 26 đối tượng thực hiện 21 vụ trộm cắp tài sản, 22 vụ cướp giật tài sản; 1 nhóm lưu manh côn đồ, 8 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Gọi đấu tranh, củng cố hồ sơ 5 đối tượng liên quan các vụ đánh nhau có hung khí, hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Triệt phá 4 nhóm, 31 đối tượng thường xuyên tham gia hoạt động tệ nạn xã hội; 1 nhóm trộm cắp vặt gồm 7 đối tượng; đẩy đuổi khỏi địa phương 3 đối tượng...

Từ những kết quả công tác nêu trên cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2013 lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong việc tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình chung, hoạt động của bọn tội phạm hình sự, nhất là các tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích vẫn còn xảy ra nhiều vụ. Mặt khác, một bộ phận thanh, thiếu niên không có việc làm ở các địa bàn nông thôn thường tụ tập nhậu nhẹt, đánh nhau, chạy xe lạng lách gây mất trật tự... gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Về ý kiến phản ánh của cử tri huyện Ba Tri, qua kiểm tra thực tế, Công an tỉnh báo cáo như sau:

Theo báo cáo của Công an huyện Ba Tri, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 19/6/2013, ông Trần Ngọc Văn (thương binh hạng 2/4), ĐKTT ấp Tân Quý, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, là cha ruột của đồng chí Trần Văn Hùng - Công an viên phụ trách ấp Tân Quý, có phản ánh nội dung "Thời gian qua có nhóm xã hội đen ở các xã sử dụng mã tấu kéo đến xã Tân Mỹ làm người dân lo sợ". Nguyên nhân ông Văn có ý kiến như trên là do vào ngày 02/5/2013, gia đình bà Thừa và ông Châu (là anh em chú bác ruột) xảy ra tranh chấp đất ở xã Tân Mỹ, dẫn đến ông Đước (là con của bà Thừa) đánh nhau với ông Châu; ông Châu điện thoại cho Tuấn (là con ruột của ông Châu, ở xã Mỹ Hòa) biết sự việc; sau đó, Tuấn cùng 3 người bạn đến Tân Mỹ với ý định hỏi bà Thừa cho rõ sự việc (Tuấn và 3 người bạn cùng đi không có mang theo hung khí). Khi Tuấn đi ngang nhà ông Khanh - Công an viên phụ trách ấp Tân Thành, ông Khanh đã yêu cầu Tuấn quay về nhà, đề sự việc cho người lớn trong gia đình giải quyết, Tuấn đã quay về lại xã Mỹ Hòa. Tuy nhiên, sau khi hay tin Tuấn cùng 3 người bạn đi đến xã Tân Mỹ, bà Thừa đã điện thoại cho ông Hùng - Công an viên phụ trách ấp Tân Quý để báo lại sự việc; quá trình trao đổi qua điện thoại ông Văn (là cha của Hùng) nghe được nhưng không nắm rõ nội dung bản chất vụ việc nên mới phản ánh trong cuộc tiếp xúc cử tri như trên. Qua kiểm tra, rà soát, thời gian qua trên địa bàn xã Tân Mỹ không có tình trạng băng nhóm sử dụng hung khí đánh nhau gây mất trật tự, gây lo sợ cho quần chúng nhân dân.

2. Nội dung thứ hai: Về việc cử tri đề nghị Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn phải bảo đảm vệ sinh, hạn chế lây lan các bệnh truyền nhiễm

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Ba Tri nói riêng luôn chấp hành đúng các quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; khi đo nồng độ cồn người có dấu hiệu vi phạm, luôn thực hiện đúng quy định, mỗi ống thổi chỉ sử dụng 1 lần, tuyệt đối không có việc nhiều người cùng sử dụng 1 ống thổi gây mất vệ sinh như cử tri phản ánh. Thời gian qua, mỗi ca tuần tra được trang bị ít nhất 10 ống thổi, đảm bảo đủ để thực hiện nhiệm vụ.

\* Về phương hướng tới, để đảm bảo giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác cơ bản như sau:

- Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, có hiệu quả. Trong đó, đặc biệt quan tâm phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân ngay tại cơ sở, không để dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

- Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tăng cường tuần tra vũ trang, trấn áp mạnh đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động băng nhóm; làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường và thời điểm thường xảy ra tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phân đầu kiểm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt.

Xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Đ/c PCT Cao Văn Trọng (để báo cáo);
- VP. UBND tỉnh (để theo dõi);
- Các đ/c trong BGD (để theo dõi, chỉ đạo);
- BCH PV11;
- PC 45, PC67; (để rút
- CA huyện Ba Tri; | kinh nghiệm);
- Lưu: VT, PV11 (T<sup>4</sup>CH, CĐCS, PC).



